



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานพัสดุ ของกองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติให้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ  
กลุ่มเกษตรกร นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
ของกองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ  
กลุ่มเกษตรกร โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวข้างต้นที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความ  
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการ  
ประเมินฯในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ ราย กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้เข้า รับการประเมิน	ลำดับที่สอบได้ บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓	นางพรรณราย กมลมาลย์	
๒	๔	นายปิ่นปิ่นทร์ ยศอัคนาราสกุล	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
สมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๕	๐๙.๓๐ น.	ห้องประชุม ๑๒๖ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
ประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร  
และกลุ่มเกษตรกร และทางเว็บไซต์ [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการประเมินต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปมาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ เมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสันทาน สีสา)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
ประธานกรรมการ